

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản



Tổ chức thi hành Bản án số 44/2020/DS-ST ngày 28/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện CưM'gar, tỉnh Đắk Lắk; theo các Quyết định thi hành án số 200/QĐ-CCTHADS ngày 03/11/2020 và Quyết định thi hành án số 556/QĐ-CCTHADS ngày 03/02/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện CưM'gar đã tiến hành kê biên, xử lý các tài sản sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 51, diện tích 10793m², địa chỉ thửa đất tại: xã Ea Kuêh, huyện CưM'gar, tỉnh Đắk Lắk. Đất đã được UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 753177, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH: 00271 ngày 28/4/2016 cho ông Triệu A Lộc và bà Bàn Thị Cả.

Để thực hiện việc thẩm định giá tài sản thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện CưM'gar thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản với các tiêu chí sau đây:

Tổ chức thẩm định giá phải có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá;

Có năng lực, có kinh nghiệm và có uy tín trong việc thẩm định giá tài sản;

Có thù lao dịch vụ thẩm định giá phù hợp theo quy định của pháp luật;

Có chức năng thẩm định giá đối với tài sản thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk và niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện CưM'gar, đề nghị các tổ chức thẩm định giá tài sản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu trên liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện CưM'gar để nộp hồ sơ tham gia việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá.

Vậy, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện CưM'gar, tỉnh Đắk Lắk thông báo cho các tổ chức thẩm định giá được biết.

Nơi nhận:

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Niêm yết tại trụ sở Chi cục THADS huyện CưM'gar;
- Lưu: VT, HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Tấn

